

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าในกรอบจำกัด, ตลาดรอดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังการไหลเข้าของเงินทุนในช่วงนี้ยังหนุนความต้องการเงินบาท แต่ดีลเลอร์คาดว่า การปรับขึ้นของเงินบาทในวันนี้ จะถูกจำกัดกรอบไว้ เพราะนักลงทุนจะรอดูข้อมูลในตลาดแรงงานสหรัฐ และยังมีระมัดระวังที่จะไม่มีสถานะในเงินบาทมากเกินไป

*ยูโรทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจในยูโรโซนขณะนี้ ยังไม่ต้องการการเปลี่ยนนโยบายการเงิน

*นักลงทุนยังใช้ความระมัดระวัง ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ประจำเดือนก.พ.ในวันนี้ โดยคาดกันว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นมากพอที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินต่อไป

*ผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนล่าสุดของสหรัฐ จะเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ขณะที่รายงานการจ้างงานของภาคเอกชนของ ADP และผลสำรวจภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทาน(ISM) ก่อนหน้านี้ ออกมาย่ำแย่

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.301 บาท

*08.33 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.24/28 จาก 32.30/32 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.24/31 จาก 32.30/32 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.02/04 จาก 103.06 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3858/60 จาก 1.3858 เมื่อวาน

"น่าจะเป็นเรื่องของ flows ที่ยังหนุนอยู่ แต่วันนี้อาจจะ limit อยู่แถว 32.20 เพราะนักลงทุนคงจะรอดูตัวเลข non-farm (payrolls) ค่ะ และ การเมืองก็ยังเป็นอะไร ที่ต้องคอยติดตามอยู่" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้กลับมาแข็งค่า โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้ม กระแสเงินทุน ที่ไหลกลับเข้ามาในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า กรอบการปรับตัวของ เงินบาทในวันนี้ จะจำกัดอยู่ที่แนวต้านบริเวณ 32.20 เนื่องจากนักลงทุนจะรอดูตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนนี้

ขณะเดียวกัน ปัจจัยการเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอน ก็ทำให้นักลงทุนยังไม่ ต้องการเข้ามามีสถานะในเงินบาทมากเกินไป โดยให้แนวรับวันนี้ไว้ที่ 32.35

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้